

วาดภาพระบายสีสวยงามนิดเดียว

นำเสนอเมื่อ : 23 ก.ย. 2552

วาดภาพระบายสีสวยงามนิดเดียว

คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้บ้างหรือไม่?
เมื่อนักเรียนของคุณวาดภาพด้วยดินสอทำได้สวยงาม
แต่เมื่อระบายสีลงไป ภาพที่สวยงามนั้นก็กลับดูไม่ได้เลย....

อภิชนัทนาการจาก

นางพิมพ์วิรุฬห์ มณีศรี

ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านโพหนอง

ครูเกียรติยศ สาขาศิลปะ ปี ๒๕๔๖

๑

เมื่อนักเรียนประถมศึกษาคงของคุณใช้ดินสอวาดภาพได้อย่างสวยงาม
แต่เมื่อระบายสีลงไป ภาพที่สวยงามนั้นก็กลับดูไม่ได้...
วิธีแก้ไข...ง่ายนิดเดียว...

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณมีจิตรกรน้อยที่ได้เปรียบคนอื่นแล้วเมื่อเขาวาดภาพได้อย่างสวยงาม เหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นคือการระบายสี...

ตัวผู้สอนทัศนศิลป์ต้องรู้หลักการเบื้องต้นก่อนค่ะ...

เราไม่ใช่เอกศิลปะสักหน่อย จะสอนได้อย่างไร?

ไม่จำเป็นหรอกค่ะ เพียงแค่

เราจะเห็นความสำคัญของการวาดภาพระบายสี บ้างหรือไม่ เท่านั้นเอง

ทัศนธาตุกับภาพศิลป์

ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะ เช่น จุด เส้น สี แสงเงา รูปทรง รูปทรงแบบต่างๆ พื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยสร้างสรรค์งานศิลปะให้มีความสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น

๒

แสงและเงา สำคัญที่สุดในการระบายสี เพราะจะทำให้ภาพสวยงามและมีมิติเหมือนจริง

คุณลองสังเกตดูสิคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏแก่สายตาของคุณล้วนมีแสงและเงาที่ต่างกัน เช่น คนสวมเสื้อสีชมพูที่ยืนอยู่กลางสนามเสื้อด้านที่โดนแสงแดดจะเป็นสีชมพูสดแต่ด้านที่ไม่โดนแสงแดดจะเป็นสีชมพูคล้ำหรือคนที่นั่งอยู่หอประชุม คนที่อยู่ใกล้แสงไฟใบหน้าจะสว่างชัดเจนแต่คนที่แสงไฟส่องไม่ถึง ใบหน้าจะค่อนข้างคล้ำ เป็นต้น

ทัศนธาตุกับการจัดภาพ

การวาดภาพต้องอาศัยหลักการจัดภาพให้เหมาะสมอีกด้วย การวางภาพต้องสมดุลซ้ายขวา บนล่าง ไม่นั่งไปทางด้านใดด้านหนึ่ง คราวนี้คุณวาดภาพระบายสีได้สวยแล้วละค่ะ

ตัวอย่างภาพวาดระบายสีที่จัดภาพได้อย่างสมดุล

๓

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ

อันนี้ค่อนข้างยากค่ะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ
ก่อนอื่นคนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะจะต้องรู้จักสังเกต สังเกต
และก็สังเกต จากนั้นก็จดจำ เช่นรูปร่างรูปร่างทางกายภาพของคนเป็นเช่นไร
คนก็มีแบ่งตามระดับวัยอีกนะคะ เช่นวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยชรา
และเพศอีกคะ เช่นเพศชาย หญิง ลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคลเป็นเช่นไร
นอกจากนั้นยังต้องสังเกตรูปร่างรูปทรงของสัตว์อีกด้วยนะคะว่า ช่างมา วัว
ควาย หมู สุนัข เป็ด ไก่ นก กา จิ้งจก ตุ๊กแก ปูปลา ฯลฯ มีลักษณะเช่นไร
นอกจากนั้นยังมีรูปร่างของดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้ สิ่งของเครื่องใช้
สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ฯลฯ
จะเห็นได้ว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
จะมีความสังเกตและจดจำและมีความมั่นใจที่จะขีดเขียนได้อย่างสวยงาม
คนเหล่านี้จะไม่ชอบพูดคุยสักเท่าไรเพราะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสังเกตแ
ละจดจำนั่นเอง

อย่าลืมว่า

สีและพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจะทำให้ภาพวาดระบายสีของเราส
มบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔

การวาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่กำหนด

คุณจะต้องใช้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะดังที่กล่าวมาข้างต
นนี้บวกกับธรรมชาติของสี เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ก สีเทียน สีไม้
สีฝุ่น สีอคริลิก โดยการใช้ทฤษฎีสี แสงเงา

คุณควรแนะนำให้นักเรียนออกแบบภาพเอง
นักเรียนจะได้มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะโดยแท้จริง

ตัวอย่างภาพชนะเลิศ หัวข้อ ครอบครัวของฉัน เทคนิค สีน้ำ